

การค้าไม้เถื่อน

จำกัดความของ “ไม้เถื่อน” ที่แต่ละประเทศมีกฎหมายควบคุมไม้ไม่เหมือนกัน หมายถึง ไม้ที่ถือเป็น ไม้ผิดกฎหมายในประเทศเจ้าของไม้ ซึ่งจะแล้วแต่ว่าประเทศนั้นๆ มีกฎหมายอะไรบ้าง ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ คำจำกัดความของ “ไม้ผิดกฎหมาย” ของประเทศคู่ค้า/องค์กรสำคัญ ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ไม้ผิดกฎหมาย” ยังมีความหมายที่หลากหลาย

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบคำจำกัดความของ “ไม้ผิดกฎหมาย”

องค์กร	คำจำกัดความ
American Forest Products Association	ไม้แปรรูป/ไม้ซุงที่ถูกขโมย; ไม้ที่ตัดจากป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์ป่า; ไม้ที่ได้จากสัมปทานที่ได้มาจากการคอร์รัปชัน
EU	การตัดไม้โดยการละเมิดกฎหมายของประเทศ (เจ้าของไม้); สัมปทานที่ได้มาจากการแทรกแซงกฎหมาย/คอร์รัปชัน; การตัดไม้จากพื้นที่ควบคุมโดยไม้ได้รับอนุญาต; การตัดไม้คุ้มครองหรือตัดเกินปริมาณที่ได้รับอนุญาต; การลักลอบ/การกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ตลอดเส้นทางการผลิต (การขนส่ง ลักลอบส่งออก ลักลอบแปรรูป หลีกเลี่ยงภาษี/ค่าธรรมเนียม สำแดงเท็จ ฯลฯ)
Greenpeace	ไม้ที่ถูก ตัด แปรรูป ขนส่ง ซื่อ/ขาย อย่างผิดกฎหมายของประเทศ (เจ้าของไม้) เช่น สัมปทานที่ได้มาโดยมิชอบ, การตัดไม้คุ้มครองหรือตัดเกินปริมาณที่ได้รับอนุญาต , แปรรูป/ส่งออกอย่างผิดกฎหมาย, สำแดงปริมาณที่เป็นเท็จ, ไม่จ่ายภาษี/จ่ายภาษีไม่ครบถ้วน, ปลอมแปลงเอกสาร
มาเลเซีย	การบุกรุกป่า: ประเภท 1: การตัดไม้โดยไม่มีใบอนุญาต นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต หรือการสร้างถนน/สิ่งก่อสร้างโดยไม้ได้รับอนุญาต ประเภท 2: ลุกกล้าเข้าในพื้นที่ป่าสงวน ประเภท 3: การบุกรุกป่ารูปแบบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ ไม้ที่ล้ม ตัดไม้ที่ไม่ได้ขนาด คนงานที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้รับเหมาที่ไม่มีใบอนุญาต เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือการกระทำที่ละเมิดกฎ/ระเบียบอื่นๆ
รัสเซีย	การกระทำที่ผิดกฎหมายป่าไม้: ตัดไม้โดยไม้ได้รับอนุญาต, การตัดไม้โดยใบอนุญาตที่ได้มาโดยมิชอบ, ตัดไม้ผิดที่ ล้าออกนอกพื้นที่ หรือเกินปริมาณที่ได้รับอนุญาต ตัดไม้ผิดชนิด ตัดก่อนหรือหลังวันที่ได้รับการอนุญาต ฯลฯ
WBCSD	ไม้ที่ซื้อโดยผู้ขายไม่มีใบอนุญาตการขาย/ตัด ที่ถูกต้องตามกฎหมาย, การตัดไม้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, การซื้อ การแปรรูป การจัดจำหน่าย สินค้าที่ทำจากไม้ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ตารางที่ 2: ประมาณการ สัดส่วนของสินค้าไม้ ที่ผลิตจากไม้เถื่อน

ประเทศ	ประมาณการโดย American Forest & Paper	ประมาณการโดยหน่วยงานอื่น
เอสโตเนีย		50% ของผลผลิต
ลัตเวีย		15-20% ของผลผลิต
รัสเซีย	15-20% ของผลผลิต 15-30% ของสินค้าส่งออก	20-60% ของผลผลิต 25-50% ของสินค้าส่งออก
คาเมรูน	30% ของผลผลิต	50-65% ของผลผลิต
กินี	30% ของผลผลิต	
กาบอง	30% ของผลผลิต	
กาน่า	30% ของผลผลิต	50% ของผลผลิต
ไลบีเรีย	30% ของผลผลิต	100% ของผลผลิต
จีน	30% ของผลผลิต 30-32% ของสินค้าส่งออก	50% ของผลผลิต
อินโดนีเซีย	60% ของผลผลิต 55% ของไม้อัดส่งออก 100% ของไม้ท่อนส่งออก	80-83% ของผลผลิต
มาเลเซีย	5% ของผลผลิต 70% ของไม้ท่อนนำเข้า	
ปาปัว นิวกินี	20% ของผลผลิต	65% ของไม้ท่อนส่งออก
บราซิล	15% ของผลผลิต 15% ของสินค้าส่งออก	37% ของผลผลิต
เอกวาดอร์		75% ของผลผลิต
เปรู		70-90% ของผลผลิต >90% ของไม้ส่งออก

แหล่งข้อมูล: “The illegal logging problem”, Keep it Legal: Best practices for keeping illegal harvested timber out of your supply chain , WWF GFTN, Jul 2006

รายละเอียดสามารถดูได้จาก โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน ภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก

http://www2.oie.go.th/GWoods/index.php?option=com_k2&view=item&id=46&Itemid=85